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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.  2558 
ครั้งที ่1/2558 

เมื่อวันที่ 19  เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2558  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นายศราวุธ   จรมั่งนอก 
นายทิศ  ใจหาญ 
นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา 
นายศิวกร  เทียบมาก 
นายทองเด่น  บุญค ้า 
นายด้ารง  ดอกไม ้
นายสมหวัง  เบี ยกระโทก  
นางสาวเจตนิพิฐ พรมวันนา 
นายบัญญัติ  โลจรัส   
นายส้าเภา  โพธิ์วัด   
นายวัชรศักดิ์  มงคล   
นายพิชัย  จ้าชาติ  
นายจ้าเนียร  สิริสุทธิ์ 
นายไชยา  หนูมา   
นายพรมมา  สาชิน   
นายอรัญ  ดีเกียรติถาวร  
นายจ้าปี  จันค้า  
นายวินธัย  ใบลี  
นางรัดดา  สีฝ่าย   

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภา ฯ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 

ศราวุธ   จรมั่งนอก 
ทิศ  ใจหาญ 
เฉลิมศิลป์  เทพจันทรา 
ศิวกร  เทียบมาก 
ทองเด่น  บุญค ้า 
ด้ารง  ดอกไม้ 
สมหวัง  เบี ยกระโทก 
เจตนิพิฐ พรมวันนา 
บัญญัติ  โลจรัส   
ส้าเภา  โพธิ์วัด   
วัชรศักดิ์  มงคล   
พิชัย  จ้าชาติ 
จ้าเนียร  สิริสุทธิ ์
 ไชยา  หนูมา  
พรมมา  สาชิน   
อรัญ  ดีเกียรติถาวร 
จ้าปี  จันค้า 
วินธัย  ใบล ี  
รัดดา  สีฝ่าย 

ผู้ลาประชุม 
   
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
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นายนันทวัฒน์  พุฒหมื่นไว  
นางฉลอง  โชตินอก 
นายสุเทพ  กิ มทอง 
นายปัญจนะคม  พลแสน  
นายพัฒนพันธ์  พลบูรณ์  
นายภานุพันธ์  คุ้มคง 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 
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ผู้ขาดประชุม  
 -  ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ 
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๓ 
๔ 
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นายสุพจน์  ตากลม 
นายประสิทธิ์  สุนันทสิงห์ 
นายอุดร  แทบทาม 
นายนิคม  ภูศรี 
นางกนิษฐา  ฤทธิสอน 
นายเทวิน  ประกิคะ 
นางณฐักมล  ไชยราช 
นางอลิศรา  ศิริ 
จ.อ.ชัยณรงค์  เทียบแสน 

นายก อบต. 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 
ผู้อ้านวยการกองคลัง 
ผู้อ้านวยการกองช่าง 
หัวหน้าส่วนการศึกษา 
บุคลากร 
เจ้าพนักงานธุรการ 

สุพจน์  ตากลม 
ประสิทธิ์  สุนันทสิงห์ 
อุดร  แทบทาม 
นิคม  ภูศรี 
กนษิฐา  ฤทธิสอน 
ณัฐกมล  ไชยราช 
เทวิน  ประกิคะ  
อลิศรา  ศิริ 
จ.อ.ชัยณรงค์  เทียบแสน 

 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เป็นการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจ้าปี 2558  
   (เลขานุการสภา ฯ) ครั งที่ 1/2558 และได้ตรวจสอบจ้านวนสมาชิกสภา ฯ แล้วปรากฏว่าครบองค์ประชุมขอ
   เชิญท่านประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด้าเนินการประชุมตามระเบียบต่อไป 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย น้าสวดมนต์ 
    (ประธานสภา ฯ)  
ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
   ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภา ฯ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ตามท่ีกระผมได้เรียก 
   ประชุมในวันนี ก็เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ.2558 ครั งที ่

1/2558 ซึ่งก็ได้ด้าเนินการตามระเบียบ ฯ ผมขอเปิดประชุมและด้าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนางลาประชุม 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก  แจ้งสมาชิกสภา ฯ ลาประชุม จ้านวน 6 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี  1.นายนันทวัฒน์  พุฒหมื่นไว  
  (ประธานสภา ฯ) 2.นางฉลอง  โชตินอก 3.นายปัญจนะคม  พลแสน 4.นายสุเทพ  กิ มทอง  
   5.นายพัฒนพันธ์  พลบูรณ์  6.นายภานุพันธ์  คุ้มคง 
ที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

1.2 การแต่งตั งนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก คณะกรรการสรรหาแต่งตั งสมาชกิสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ได้แต่งตั งให้ นายสุพจน์  ตากลม          
(ประธานสภา ฯ)  กลับมาด้ารงต้าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
   2558 โดยมี นายประสิทธิ์  สุนันทสิงห์  เป็นรองนายก อบต.  นายอุดร  แทบทาม   
   เป็นรองนายก อบต.  และนายนิคม  ภูศรี  เป็นเลขานุการ นายก อบต.  
ที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

   2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง สมัยประชุม
   วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ.2558 ครั งที่ 1/2558 เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2558 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก จากรายงานการประชุมที่ทุกท่านได้รับ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
(ประธานสภา ฯ)  รายงานการประชุมหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

นายศรวุธ  จรมั่งนอก หากไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรอง
(ประธานสภา ฯ)  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง สมัยประชุมวิวิสามัญ สมัยที่ 1  
   ประจ้าปี พ.ศ.2558 ครั งที่ 1/2558 เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2558 หากรับรองรายงานการ 
   ประชุมฯ ให้ยกมือครับ 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม   จ้านวน    17  เสียง 
   ไม่รับรองรายงานการประชุม  จ้านวน   -    เสียง 
   งดออกเสียง   จ้านวน   1 เสียง 
   ลาประชุม   จ้านวน   6 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องการแถลงนโยบายของผู้บริหาร 
   3.1 นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน 
   ต้าบลแก้งสนามนาง 
นายส ุพจน์  ตากลม เรียนประธานสภา ฯ ที่เคารพ สมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(นายก อบต.)  ตามทีค่ณะกรรมการสรรหา ฯ ได้แต่งตั งให้กระผมกลับมาด้ารงต้าแหน่งนายกองค์การบริหาร 

ส่วนต้าลบแก้งสนามนาง ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  และเม่ือถึงเวลาที่จะพ้นจากต้าแหน่งก็เป็นไปตามมาตรา 
102 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 การแก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่นที่ดีที่สุด คือใช้ท้องถิ่นในการแก้ปัญหา จากท่ีนายก ฯ ได้หมดวาระการ
ด้ารงต้าแหน่ง และปลัด ฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน ซึ่งบางอย่างการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ประจ้าอาจมีข้อจ้ากัดในด้านกฎหมายซึ่งไม่ได้ให้อ้านาจไว้ จึงอาจท้าให้งานล่าช้าไปบ้าง ผม
มีโอกาสได้มองแบบประชาชน รับทราบปัญหาต่าง ๆ จากประชาชน และคิดว่าในโอกาสนี 
ผมก็จะพัฒนาต้าบลแก้งสนามนางให้ดีที่สุด โดยมี รองนายก ฯ เลขานายก ฯ สมาชิกสภา ฯ 
ทุกท่าน ตลอดจนพนักงานส่วนต้าบลทุกคนที่จะร่วมมือกันพัฒนา และผมขอแนะน้าคณะ
ผู้บริหารดังนี  1.นายประสิทธิ์  สุนันทสิงห์  ต้าแหน่งรองนายก อบต.  2.นายอุดร  แทบทาม 
ต้าแหน่งรองนายก อบต.  3.นายนิคม  ภูศรี  ต้าแหน่งเลขานุการ นายก อบต. ทางคณะ
ผู้บริหารจะพยายามท้าให้ดีทีสุด แนวนโยบายต่าง ๆ ผมก็จะดึงมาจากข้อบัญญัติ และจะ
ผลักดันในเรื่องโครงสร้างพื นฐานซึ่งอยากให้เกิดในทุกหมู่บ้าน   
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ก็เป็นอีกความรับผิดชอบของ อบต. และรัฐบาลก็
จัดสรรงบประมาณมาให้ท้องถิ่นดูแลประชาชนในเรื่องต่าง ๆ อาจจะไม่ได้เขียนไว้ใน
ข้อบัญญัติ แต่จะประสานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องต่อไป  
เรื่องการส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาการพนัน ปัญหาเหล่าเราต้องช่วยกันเพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง  

/งานการศึกษา ... 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%28%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%29_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2557
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งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน เช่นการ
จัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ หรือจัดประเพณีต่าง ๆ ซึ่งเราต้องส่งเสริมในส่วนนี ด้วย 
การส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอาชีพ แต่ก่อนการจัดท้ากลุ่มอาชีพ เราได้รับการทักท้วงจาก
องค์กรอิสระหลายหน่วยงาน ซึ่งแนวทางการแก้ไขคือท้าในข้อบัญญัติและตรวจสอบได้ 
ด้านการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาของต้าบลแก้งสนามนาง ซึ่งเกิดจากสถานศึกษาไม่ใหญ่ หรือ
ทันสมัยเท่าที่ควร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งอยู่ในสังกัด องค์การบริหารส่วนต้าบลแก้ง
สนามนาง ก็จะจัดอบรม ให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็กเพ่ือจะได้น้ามาพัฒนาศูนย์เด็กเล็กของเรา 
ด้านสาธารณสุข เราก็มีหน่วยงานและกลุ่มต่าง ๆ ที่คอยช่วยเหลือเรา เช่น โรงพยาบาล 
กลุ่ม อสม. และสาธารณสุข ซึ่งเราต้องไปประสานในเรื่องต่าง ๆ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นนโยบายที่เป็นค้าสั่งให้ท้าและพัฒนา 
โครงการด้านสาธารณภัยที่เกิดขึ น ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
โครงการสร้างความรักความสามัคคี สร้างความปรองดองของคนในชุมชน เพ่ือจะให้เป็น
ตัวอย่างการปรองดอง และขยายความปรองดองออกไปสู่ภายนอกต่อไป 
นโยบายต่าง ๆ ผมอยากให้น้าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาพูดคุยและหาทาง
แก้ปัญหาร่วมกัน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั ง ขอก้าหนดให้เป็นก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน 
เพ่ือน้าปัญหาต่าง ๆ มาแก้ไขปัญหาร่วมกัน และผมจะจัดตั งคณะกรรมการประปา ดูแลเรื่อง
ประปา การจัดเก็บเงินของประปา เพ่ือที่จะให้เกิดความโปร่งใส ผมและคณะผู้บริหารทุก
ท่าน อยากจะขอความร่วมมือจากทุกท่าน หากสิ่งใดท่ีทางผู้บริหารกระท้าผิดพลาดก็ช่วยกัน
บอกกล่าวตักเตือนเพ่ือที่จะบ้าบัดทุกข์บ้ารุงสุขให้กับพ่ีน้องประชาชนชาวต้าบลแก้งสนาม
นางต่อไป 

นายศราวุธ  จรมั่งนอก  ก่อนที่จะเข้ามาท้าหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง ก็จะต้องมีการแถลง 
(ประธานสภา ฯ)  นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนางก่อนตามระเบียบ ฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ/พิจารณา 

   4.1 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อัคคีภัย 
นายสุพจน์  ตากลม จากที่มีโอกาสได้ไปรับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในเรื่องภัยแล้ง 
(นายก อบต.)  ไม่ว่าจะเป็นการเจาะบ่อบาดาล การล้างบ่อบาดาล การเป่าบ่อบาดาล ให้ท้องถิ่นด้าเนินการ 

ได้เลย หากงบประมาณไม่มีในข้อบัญญัติ ให้ใช้เงินสะสมได้เลย หรืออาจจะโอนงบประมาณ 
เพ่ือตั งจ่ายใหม่ โดยมองจากงบประมาณที่ตั งไว้แต่เกิดประโยชน์น้อยให้เปลี่ยนแปลงหรือ
โอนย้ายมาด้าเนินการได้เลย เช่นโครงการป่าจานที่เราไม่ได้ท้า เราก็จะโอนมาเป็นต้น และ
จะจัดตั งกรรมการ โดยประกอบด้วย สมาชิกสภา ฯ ข้าราชการ อบต. และข้าราชการจาก
อ้าเภอ แล้วมาประชุมปรึกษาหารือในเรื่องภัยแล้ง หรือจะแก้ปัญหาอย่างไร  

นายทิศ  ใจหาญ  มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดสงสัยหรือจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
(รองประธานสภา ฯ) 
นายพิชัย  จ้าชาติ สภา ฯ เคยตั งคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว แต่ที่ผ่านมาไม่ได้ด้าเนินการอะไร หากครั งนี มี 
(ส.อบต. หมู่ที่ 5)  การตั งคณะกรรมการแล้ว อยากให้คณะกรรมการด้าเนินการตามที่ได้กล่าวไว้แล้วด้วย 
นายสุพจน์   ตากลม  ผู้ว่าราชการมีหนังสือสั่งการณ์มาแล้วว่า หากต้าบล อ้าเภอใด เกิดเหตุอัคคีภัย หรือไฟไหม ้
(นายก อบต.)  ท้าให้ทรัพย์สินเสียหาย ก็จะโดนสอบสวนในหลายเรื่อง หรืออาจจะมีมาตรการลดการ 

สนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ นายก ฯจึงให้จัดท้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับสมาชิก อปพร. ใน
เรื่องของอัคคีภัย ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 โดยในภาคเช้าจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ

/ทฤษฏี ... 
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ทฤษฎี และภาคบ่ายจะเป็นการฝึกปฏิบัติ โดยจะฝึกปฏิบัติกันที่สนามหน้าที่ว่าการอ้าเภอแก้ง
สนามนาง และจะให้สมาชิก อปพร.มาประจ้ารถน ้าดับเพลิงที่ อบต.ด้วยเพ่ือป้องกันเหตุ
อัคคีภัย และได้น้าเรียนถามว่าหากจะน้ารถข้ามเขตจังหวัดเช่นไปช่วยเขตต้าบลลาดใหญ่ 
จังหวัดชัยภูมิ จะให้ท้าอย่างไร ก็ได้รับค้าตอบว่า ให้ท้าขออนุญาตย้อนหลังได้ และเรื่องที่
ท่านผู้ว่า ฯ เป็นห่วงคือ เรื่องเด็กจมน ้าตาย และให้ช่วยกันดูแล หากมีเหตุเกิดขึ นให้ถือเป็น
ความผิดของนายอ้าเภอที่เกิดเหตุ และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหารส่วนต้าบล
แก้งสนามนาง ร่วมกับบริษัทอุตสาหกรรมอ่างเวียน เพ่ือสร้างฝายชะลอน ้าที่บริเวณสถานีสูบ
น ้าด้วยไฟฟ้าบ้านแก่งโก หมู่ที่ 3 โดยการน้ากระสอบทรายไปกันเพ่ือชะลอน ้าที่ไหลผ่านเพ่ือให้
กักเก็บน ้าเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน 
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว และปัจจุบันเราได้รับงบประมาณเพ่ือพัฒนาแหล่งน ้าคือบึงโลจรัสและ
ผู้รับเหมาจะปล่อยน ้าออกจากบึงโลจรัสในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งหากน ้าล้นไปถึง
บริเวณสถานีสูบน ้าบ้านแก่งโก ก็จะสามารถกักเก็บน ้าไว้ได้จากการที่เราได้สร้างฝายชะลอน ้า
และยังมีโครงการที่ขอไว้แต่ยังรองบประมาณเพ่ือจะน้ามาท้าในส่วนต่อๆไป หรือหากมีโอกาสก็
จะของบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับการของบประมาณกั นฝาย  
มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดหรืออยากสอบถามเกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อัคคีภัย 
หรือไม ่

ที่ประชุม  ไม่มี 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.2 โครงการแก้ไขปัญหาระบบประปา 
นายสุพจน์  ตากลม จากที่ท่าน พิชัย จ้าชาติ  ได้ให้ความเห็นไว้ก่อนหน้านี ว่า เคยตั งคณะกรรมการเกี่ยวกับ 
(นายก อบต.) น ้าประปาไว้แล้ว แต่ก็ไม่ได้ด้าเนินการ นายก อบต. ขอตรวจสอบรายละเอียดก่อน แล้วจะให้

เลขานุการนายก ฯ เป็นผู้ท้ารายละเอียดต่อไป โดยจะให้สมาชิกสภา ฯ ของหมู่บ้านที่มีระบบ
ประปาในความรับผิดชอบของ อบต. ร่วมเป็นกรรมการ  
สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั งกรรมการตรวจรับ จะให้สมาชิกสภา ฯ ของแต่ละพื นที่
ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจรับงานโครงสร้างพื นฐานต่าง ๆ เช่น หากมีโครงการเข้าหมู่บ้าน
ใด ให้สมาชิกสภา ฯ เจ้าของพื นที่ร่วมตรวจสอบเกี่ยวกับโครงการนั นด้วย 
มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดหรืออยากสอบถามเกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหาระบบน ้าประปา 
หรือไม ่

ที่ประชุม  ไม่มี 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.3 โครงการแก้ไขปัญหาขยะ 
นายสุพจน์  ตากลม ได้รับการร้องเรียนจากพระวัดป่า บ้านหนองขามนาดี ว่ากลางคืนมีการเผาขยะท้าให้เกิดควัน 
(นายก อบต.) และมลภาวะ อบต.จึงได้ส่งช่างเข้าไปดูเพ่ือจะท้าการกลบขยะเก่า โดยจะใช้งบประมาณ 

ประมาณหกหมื่นบาท และท้าถนนรอบกองขยะขึ นใหม่ และจะจัดตั งคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ขยะ โดยให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองขยะมาเป็นคณะกรรมการพิจารณาว่าควรท้า
อย่างไรต่อไป  
มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดหรืออยากสอบถามเกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหาขยะหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
ที่ประชุม  รับทราบ 

/นายศราวุธ ... 
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นายศราวุธ  จรมั่งนอก จากที่นายก อบต. ได้อธิบายถึงโครงการต่าง ๆจากระเบียบวาระที่ 4.1 – 4.3 มีสมาชิกสภา 
(ประธานสภา ฯ)  ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายจ้าเนียร  สิริสุทธิ์ แสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง ที่ได้กลับมาด้ารงต้าแหน่ง 
(ส.อบต.หมู่ที่ 6)  อีกครั งหนึ่ง และเสนอเรื่องระบบประปาบ้านหนองสะเดาว่าต้องการให้ซ่อมท้าซึ่งได้เคยเสนอ 

 เรื่องพร้อมแนบประชาคมเข้ามาแล้ว ถึงตอนนี ก็ยังไม่ได้รับการซ่อมท้า ปัจจุบันประปาบ้าน
หนองสะเดา เป็นแบบสูบตรงขึ นถังสูงแล้วจ่ายโดยไม่มีการกรองจึงท้าให้น ้าขุ่นและมีตะกอน
จ้านวนมาก ท้าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงอยากให้ผู้บริหารช่วยพิจารณาแก้ไข
ปัญหาโดยการจัดหาถังกรองและเครื่องปั้มสารคลอรีนเข้าไปผสมกับน ้าเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชน
ได้ใช้น ้าประปาที่มีคุณภาพต่อไป ปัจจุบันเครื่องสูบน ้าก็ช้ารุด ซึ่งหมู่บ้านหนองสะเดาไม่ได้ใช้
น ้าประปามาแล้ว 2 วัน จึงขอให้ผู้บริหารส่งช่างเข้าไปซ่อมท้าให้ด้วย 

นายสุพจน์  ตากลม เมื่อเช้าที่ผ่านมาได้ให้ช่างประปาไปซ่อมท้าแล้วหากขาดเหลืออะไรให้มาปรึกษานายก ฯ ได้ 
(นายก อบต.)  เลย ซึ่งระบบประปาบ้านหนองสะเดาเป็นถังกรองซึ่งเป็นถังเก่าที่ได้รับมาจากที่ต่าง ๆ จึงท้าให้ 
   ช้ารุดเร็ว และในโอกาสต่อไปจะหางบประมาณในการปรับปรุงให้ประชาชนได้ใช้น ้าประปาที่
   สะอาด 
นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา  วันนี เป็นการประชุมแถลงนโยบายของผู้บริหาร โดยเน้นในเรื่องอัคคีภัยซึ่งเป็นนโยบายที่ 
(ปลัด อบต.)  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เน้นเป็นพิเศษ หากเป็นการข้ามเขตจังหวัดให้ท้าเรื่องขออนุ 

ญาตย้อนหลัง และเรื่องของภัยแล้งโดยเน้นในเรื่องของการบริการประชาชน ซึ่งการเตรียมการ
ป้องกันปัญหาภัยแล้งได้มีการเตรียมการแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1.การเตรียมการก่อนภัยแล้ง 
อบต. ได้สูบน ้าจากล้าน ้าชีเข้ากักเก็บในหนองน ้าสารธารณะของหมู่บ้านต่าง ๆ 2.การจัดหา
เครื่องสูบน ้าบาดาล ซึ่งได้จัดหามาจ้านวน 4 เครื่อง  3.หากมีภัยแล้งก็ จะมีการชดเชย
ค่าเสียหายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
การบริหารจัดการขยะ มีแนวโน้มว่า อบต. ต้องน้าขยะไปทิ งที่ บัวใหญ่แต่นั่นเป็นเรื่องของ
อนาคต ซึ่งปัจจุบันเราก็ยังทิ งที่เก่าอยู่ แต่จะหาวิธีในการปรับปรุงสถานที่ทิ งขยะ ซึ่งเมื่อ
อาทิตย์ที่ผ่านมาได้รับการประสานจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด ว่าจะมาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะซึ่งก้าลังอยู่ระหว่างขอรายละเอียดต่าง ๆ 
ในกรณีงบกลาง ตามระเบียบ ฯ เป็นอ้านาจของผู้บริหาร และชื่นชมนายก ฯ ที่จะเสนอให้ที่
ประชุมมีส่วนร่วมในการพิจารณา 

นายจ้าเนียร  สิริสุทธิ์ สอบถามเรื่องโครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เอนกประสงค์ ว่าได้งบประมาณมาจากไหนและมี 
(ส.อบต.หมู่ที่ 6)  หลักการใช้จ่ายแบบใด และในช่วงการท้าโครงการมีช่างไปตรวจสอบหรือไม่ แล้วงานเร่งรีบ 
   เพียงใด ซึ่งเห็นเวลาประมาณ 21.00 น.ยังเห็นท้างานอยู่ 
นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา  โครงการการนี ได้งบมาจากรัฐบาล โดยมุ่งเน้นในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยได้งบประมาณ 
(ปลัด อบต.)  เป็นเงิน หนึ่งล้านบาทเศษ ขึ นอยู่กับประชากรของแต่ละพื นที่ และส่งโครงการเข้าพิจารณาที่ 

จังหวัด โดยเน้นใน 4 ภารกิจ คือ โครงสร้างพี นฐาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างอาชีพ และ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามที่แผน อบต. ได้ก้าหนดไว้ ซึ่งครั งแรกส่งไปในชื่อ ลานกีฬา แต่ไม่ผ่านจึง
เปลี่ยนชื่อโครงการเป็นลานเอนกประสงค์ และเข้าไปชี แจงกับจังหวัดว่าลานเอนกประสงค์
สามารถท้าได้หลายอย่าง เช่น เล่นกีฬา ตากพืชผลทางการเกษตร หรือเป็นลานตากวัชพืชเพ่ือ
ท้าปุ๋ย จังหวัดฯ จึงได้อนุมัติโครงการดังกล่าว ซึ่งงบประมาณดังกล่าว ได้ถนนอีกหนึ่งเส้น คือ
ถนนที่เชื่อมระหว่างบ้านโนนรังกับบ้านแก่งขาม 

นายเทวิน  ประกิคะ โครงการดังกล่าวผมเป็นผู้คุมงานซึ่งอยู่จนการเทปูนครั งสุดท้าย ซึ่งเหตุผลการท้างานกลางคืนคือ 
(ผอ.กองช่าง)  เพราะผู้รับเหมามีขีดความสามารถในการก่อสร้างได้ตลอด โดยมีสถานที่ผสมปูนเป็นของตนเอง 

จึงท้าให้งานเสร็จเร็วขึ นและได้ประสานงานกับสมาชิกสภา ฯ เจ้าของพื นที่แล้ว 

/นายสุพจน์ ... 
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นายสุพจน์  ตากลม อธิบายเพ่ิมเติมว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เร่งด่วนตามที่รัฐบาลสั่งเพ่ือให้เป็นการกระ 
(นายก อบต.)  ตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาลให้เร่งรัดการเบิกจ่าย ส่วนเรื่องการตรวจสอบจะแต่งตั ง 
   คณะกรรมการในการตรวจสอบอีกครั งหนึ่ง 
นายวัชรศักดิ์  มงคล เสนอเรื่องระบบประปาบ้านหนองขามนาดี ตามที่ได้เคยเสนอให้ต่อท่อลงไปในส่วนที่ลึกของสระ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 5)  น ้า และทางผู้บริหารก็บอกว่าจะท้าให้ ถึงตอนนี การด้าเนินการดังกล่าวก็ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

แต่อย่างใด และขอฝากให้ท่านนายกที่เข้ามารับต้าแหน่ง ช่วยพิจารณาด้วยเพราะประปา
ดังกล่าวเป็นประปาที่ใช้ในหมู่บ้านหนองขามนาดีและบ้านหนองเม็กน้อยซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่ ท้า
ให้น ้าประปาไม่ทั่วถึง จึงขอฝากให้นายก ฯ ช่วยพิจารณาโครงการดังกล่าวด้วย 

นายสุพจน์  ตากลม ขอให้ทุกหมู่บ้านเขียนมาว่า หมู่บ้านของท่านต้องการปรับปรุงอะไรบ้าง เพ่ือจะได้เป็นข้อมูล 
(นายก อบต.)  ในการจัดท้าโครงการต่าง ๆ เพ่ือบรรเทาความเดือร้อนของประชาชนต่อไป 

ในโอกาสต่อไป จะให้ท้าแบบส้ารวจข้าราชการยอดเยี่ยม โดยผู้ที่ประเมินประกอบไปด้วย 
สมาชิกสภา ฯ ผู้น้าชุมชน เป็นต้น โดยจะมีรางวัลให้กับข้าราชการยอดเยี่ยมด้วย 

นายศราวุธ  จรมั่งนอก มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดสงสัยหรือมีข้อเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
(ประธานสภา ฯ) 
ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายศราวุธ  จรมั่งนอก มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดสอบถามหรือเสนออะไรหรือไม่ 
(ประธานสภา ฯ) 
นายสุพจน์  ตากลม ก้าชับเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณของ อบต. ให้เร่งรัดการเบิกจ่าย เนื่องจากมีเงินค้าง   
(นายก อบต.)  จ้านวนมาก และเรื่องการเบิกจ่ายเงินขอให้เร่งรัดด้วย เช่นค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน ้ามันเป็นต้น 

เสนอการใช้งานบุคลากรของ อบต. ให้ตรงกับต้าแหน่งหน้าที่ เช่นพนักงานจัดเก็บขยะ หาก
ไม่จ้าเป็น ไม่ควรให้ไปท้างานอย่างอ่ืน เพราะงานเก็บขยะจะค้าง และผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนก็คือประชาชน 
ให้ช่างจัดท้าแบบ ถนน ห้วย หนอง คลอง บึง ทุกที่ในต้าบลแก้งสนามนาง เพ่ือรอรับ
งบประมาณต่าง ๆ ที่จะมาถึงในอนาตค จะได้รวดเร็วและทันเวลา 
กองคลัง ให้สรุปรายรับ รายจ่าย แล้วรายงานให้นายก ฯ ทราบ ภายในวันที่ 10 ของแต่ละ
เดือน โดยเฉพาะเรื่องของกิจการประปา จะได้น้าเรียนคณะกรรมการประปาต่อไป 
หารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกสภา ฯ และข้าราชการ จะจัดหรือไม่ หาก
จะจัด ควรจัดในช่วงใด 
ให้เพ่ิมวาระการประชุม โดยมีวาระ เรื่องติดตามจากการประชุมครั งที่แล้ว เพ่ือจะได้ติดตาม
เรื่องต่าง ๆ ในการประชุมครั งที่ผ่านมา 

ที่ประชุม  รับทราบ 
นายสมหวัง  เบี ยกระโทก  สอบถามโครงการลานคอนกรีตเอนกประสงค์ ได้บรรจุไว้ในแผนหรือไม่  
(ส.อบต.หมู่ที่ 3)  ขอเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณตั งแต่ปลัด อบต. ปฏิบัตหน้าที่ นายก อบต. ที่ได้ขอไว้
   จากการประชุมครั งที่แล้ว 
   เสนอให้ปลัด อบต. ลาออกจากการท้าหน้าที่เลขานุการสภา ฯ และจะให้สมาชิกสภา ฯ  
   ท้าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการสภา ฯ  
นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา  อธิบายโครงการลานคอนกรีต ว่า ลานคอนกรีตที่สร้างนั นจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
(ปลัด อบต.)  โครงการ ซึ่งหากจังหวัดพิจารณาแล้ว นั่นก็ย่อมหมายความว่า โครงการนั นมีแผนงาน 

/รองรับ ถูกต้อง ... 
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รองรับ ถูกต้อง ครบถ้วน  
อธิบายเกี่ยกับการขอเอกสารข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ว่า การ
ขอเอกสารจากหน่วยงานราชการสามารถขอได้ หากไม่ใช่เอกสาระส้าคัญ แต่หากเป็น
เอกสารส้าคัญ จะต้องท้าเรื่องขอจากผู้ที่มีอ้านาจ เพราะเป็นการป้องกันการน้าเอกสาร
ออกไปท้าลายองค์กร หากเป็นการจัดซื อจัดจ้างของ อบต. ผู้ที่มีอ้านาจในการอนุญาตก็คือ
นายก อบต. 
อธิบายเรื่องการท้างานของปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. อ้านาจการอนุมัติต่าง ๆ ก็
ท้าตามระเบียบที่ได้ให้อ้านาจไว้ และไม่ได้อนุมัติหลังจากท่ีนายก อบต. เข้ามาด้ารงต้าแหน่ง 
ที่ท่านถามมานั นอาจเป็นการท้างานทางด้านเอกสารที่มีการลงวันที่ก่อนที่นายก อบต. จะ
กลับมาด้ารงต้าแหน่ง  
หากสมาชิกสภา ฯ ท่านใดต้องการเป็นเลขานุการสภา ฯ ผมก็ยินดีที่จะลาออกจากต้าแหน่ง
เลขานุการสภา ฯ  

นายศราวุธ  จรมั่งนอก  ให้นายสมหวังเบี ยกระโทก  กรอกแบบฟอร์มการขอเอกสารของทางราชการ ตาม พรบ.ข้อ 
(ประธานสภา ฯ)  มูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ให้เรียบร้อยแล้วขอเอกสารจากส่วนที่เกี่ยวข้อง 
นายสุพจน์  ตากลม ให้ผู้อ้านวยการกองคลัง ติดตามงบประมาณจากจังหวัด ที่เกี่ยวกับภัยแล้งซ ้าซากว่าได้จัดสรร 
(นายก อบต.)  มาให้หรือยัง  
นางนางกนิษฐา  ฤทธิสอน  รับทราบ 
(ผอ.กองคลัง) 
นางรัดดา  สีฝ่าย  เสนอเรื่องหอถังสูง ของกิจการประปา และขอให้พิจารณาว่าเข้ากับงบประมาณส่วนใด 
(ส.อบต.หมู่ที่ 12) 
นายสุพจน์  ตากลม การสร้างหอถังสูงจะหารือกับส่วนต่าง ๆ หรืออาจจะใช้งบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
(นายก อบต.)  ที่จะมาถึงในการด้าเนินการ  ส่วนบ้านศูนย์กลาง ผมจะให้เจาะบ่อบาดาลเพ่ิมเติม ส่วนเรื่อง 
   ประปาของบ้านแก่งโก บ้านฤทธิ์รักษา จะให้เจาะบ่อบาดาลเพ่ิมเติม และได้ปรึกษากับ 

พนักงานประปาแล้วการสร้างอาจจะไม่คุ้มค่า ก็ขอให้ลองใช้วิธีที่ผมเสนอคือการเจาะบ่อ
บาดาลเพิ่มเติมก่อน หากไม่ได้ผลดีค่อยมาพิจารณากันอีกทีว่าจะท้าอย่างไร 

นายจ้าเนียร  สิริสุทธิ์ จากการที่ได้ทราบว่า อบต.ได้รับงบประมาณปรับปรุงสถานีสูบน ้า ซึ่งตอนนี ยังไม่เห็น 
(ส.อบต. หมู่ที่6)  ผู้รับเหมามาติดต่อแต่อย่างใด เพราะจะได้เตรียมการและสถานท่ี 
นายสุพจน์  ตากลม ผมได้ขอให้ผู้รับเหมาให้ยังไม่เข้าด้าเนินการเนื่องจากช่วงนี  สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านหนอง
(นายก อบต.)  สะเดา ก้าลังสูบน ้าให้กับคลองอิสานเขียว ซึ่ง อบต.โนนส้าราญได้ขอให้สูบน ้าให้  

 ให้ช่างไปตรวจสอบคลองว่าส่วนใดควรซ่อมแซม และดูแลเรื่องต้นไม้ที่ใกล้คลองน ้าให้เอา
ต้นไม้ออกด้วยเนื่องจากจะท้าให้คลองช้ารุด 

นายวัชรศักดิ์  มงคล เรื่องการสร้างประปาถังสูง ให้ดูเรื่องแรงดันน ้าอาจท้าให้ท่อเดิมที่มีอยู่แตกได้ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 5) 
นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน ้า ที่ล่าช้า เนื่องจากมติ ครม.ให้ปรับลดราคาเนื่องจากราคา 
(ปลัด อบต.)  น ้ามันลดลงและให้ด้าเนินการก้าหนดราคากลางใหม่จึงท้าให้การด้าเนินการล่าช้าออกไป 
นายสมหวัง  เบี ยกระโทก เสนอให้มีการประมาณการโครงสร้างตลาดใหม่ เนื่องจากราคาสูงเกินไป 
(ส.อบต.หมู่ที่ 3) 
นายสุพจน์  ตากลม รับทราบ แล้วจะให้ช่างไปประมาณการราคามาใหม่แล้วจะเอารายละเอียดมาให้อีกครั งหนึ่ง 
(นายก อบต.)  เรื่องการก่อสร้างส้านักงาน อบต. อาจจะสร้างที่หอประชุมหลังเก่าของอ้าเภอ ฯ ซึ่งได้ให้ 
   รองนายก อบต. ร่างหนังสือขอใช้สถานที่ 
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นายศราวุธ  จรมั่งนอก มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
(ประธานสภา ฯ)   
ที่ประชุม  ไม่มี 

นายศราวุธ  จรมั่งนอก หากไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเสนอเรื่องหรือสอบถามอะไรเพ่ิมเติม กระผมขอปิดการ
(ประธานสภา ฯ)  ประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 
 
        (ลงชื่อ)       เฉลิมศิลป์  เทพจันทรา ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา) 
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง 
        (ลงชื่อ)  วินธัย  ใบลี  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายวินธัย  ใบลี) 
       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหมู่ที่ 11 
        (ลงชื่อ)  วัชรศักดิ์  มงคล  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายวัชรศักดิ์  มงคล) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหมู่ที่ 5 
        (ลงชื่อ)  ศราวุธ  จรมั่งนอก ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายศราวุธ  จรมั่งนอก) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแก้งสนามนาง 


